



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567 หน้า 10 มูลค่าข่าว 268,758 .-

## เด็กไทยสร้างชื่อเสียงแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายภูมิเทพ กลังอุไร ประธาน Thai Talent Training พร้อมคณะ รวมทั้งผู้ปกครองเดินทางมารับคณะนักเรียนที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย เที่ยวบิน TG 438 เวลา 22.37 น. จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์นานาชาติ คำว่าตำแหน่งแชมป์เป็นเกรด 5 กับรายการ 2024 IMWiC ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์เป็นของเกรด 5 มาครองพร้อมทั้งรางวัลเหรียญทอง 2 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 3 รางวัล กับอีก 1 รางวัลชมเชย



เด็กหญิงเพชรพริมา เศรษฐปิยานนท์ รางวัลเหรียญทอง โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เล่าว่า การเป็นแชมป์นั้นยากอยู่แล้ว แต่การรักษาแชมป์นั้นยากกว่า หนูได้นำข้อผิดพลาดของปีที่แล้วเอามาปรับปรุงและพยายามทำโจทย์แบบนั้นบ่อย ๆ พยายามฝึกแบบนั้นเยอะ ๆ และปิดจุดที่ตัวเองผิดพลาด พยายามพัฒนาให้ดีขึ้นและฝึกซ้อมบ่อย ๆ ปีที่แล้วได้แชมป์และรางวัลมากมาย ปีนี้หนูจึงพยายามฝึกฝนบ่อย ๆ ข้อไหนที่หนูทำไม่ได้หนูก็จะเอามาทบทวนที่สอนและให้คุณครูพยายามสอนหนูให้หนูทำได้ ต่อจากรายการนี้หนูมีการแข่งขันอีก 4 สนาม มี WMI IMC WTC อนุโช่ ของ สพฐ.ที่จีนคะ ที่หนูแข่งขันเยอะขนาดนี้หนูมีเส้นทางในคณิตศาสตร์ที่อยากเป็นตัวแทนโอลิมปิกเพราะรุ่นพี่ที่เรียนด้วยกันได้เป็นตัวแทนโอลิมปิกแล้วหนูก็มีโอกาสได้เรียนกับตัวแทนโอลิมปิกด้วยเห็นรุ่นพี่พวกนั้นเค้าเรียนเก่งมาก และเรียนหนักมาก ๆ หนูอยากเป็นให้ได้เหมือนเขา ในเวทีโลกที่หนูไปแข่งขันนั้นส่วนใหญ่มีแต่เด็กเก่ง ๆ ทั้งหมด หนูมีความมั่นใจไม่หวั่นเกรงใด ๆ เพราะหนูต้องแข่งกับตัวเองพยายามทำให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วการแข่งขันหนูไม่กดดันเป้าหมายการแข่งขันหนูพยายามทำให้ดีที่สุด

เด็กหญิงธัญจิรา กิตติจตุรงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เล่าว่า หนูมาแข่งขันรายการนี้เป็นรายการแรกและได้เหรียญเงินกลับมา คิดว่าครั้งนี้หนูได้ประสบการณ์มา

มากมายทั้งด้านการศึกษาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกับผู้อื่นหรือว่าการเดินทางครั้งแรก เรื่องการฝึกซ้อมหนุพยายามฝึกซ้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งผลตอบรับออกมาทำได้ยอดเยี่ยม และการแข่งขันครั้งแรกของหนุหนุรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากหลังจากสอบเสร็จรู้สึกปลื้มใจมากและไม่ได้อะไรขนาดนั้น การที่หนุมาแล้วได้ประสบการณ์เป็นผลตอบแทนที่ดีมากพอแล้ว

ส่วนรางวัลเหรียญทองเป็นผลงานของเด็กหญิงเพชรพริมา เศรษฐพิยานนท์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เด็กชายวุฒิกภัทร ชิงชัยฤทธิ

โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์, รางวัลเหรียญเงิน เป็นผลงานของเด็กชาย เตโชชัย มหรรทศนพงศ์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ เด็กหญิงชญจิรา กิตติจตุรงค์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย, รางวัลเหรียญทองแดง เป็นผลงานของเด็กชายกณิศร วงศ์พิชญวิศาล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ เด็กชายมนัสวิน พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนปรินทร์รอยแยลส์วิทยาลัย เด็กชายทนุธรรม กันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่, รางวัลชมเชย เป็นผลงานของนายณภัทร นุ่มน่วม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

สำหรับรายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ 2024 IMWiC-International Mathematics Wizard Challenge เป็นรายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติประเภทบุคคล ตั้งแต่เกรด 2-11 ที่เกิดจากการประสานงานระหว่างประเทศของสถาบัน สมาคม และบุคคลต่าง ๆ ที่มีความมุ่งมั่น ต้องการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ทั่วโลกผ่านกระบวนการแข่งขัน ซึ่งยึดมั่นในหลักการที่ว่า “คณิตศาสตร์ไม่มีพรมแดน” ที่กำหนดจัดการแข่งขันทุกปี โดยการหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกประกอบด้วย ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน-ฮ่องกง และมาเก๊า.